



ศูนย์ปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติ มหาสุรสิงหนาท
The Mahasurasinghanat Disaster Protect Operation Center
โครงการจัดตั้งฯ วัดป่าร่มโพธิ์ศรี (เขาลับแล)
ม.๑ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๒๒๑๘๐

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง บทวิเคราะห์เรื่องราวของเด็กชายปลาบู่ คือการทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปกป้องพระพุทธศาสนาของ พระศรีอาริย์เมตไตรยโพธิสัตว์ในยุคกึ่งพุทธกาล และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของประเทศไทยในอนาคต

จากพุทธพยากรณ์ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ถอดความจากศิลาจารึก ณ เขตมหาวิหาร สวณมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย ดังต่อไปนี้

สาธุ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและอนาคตทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลก เป็นล้นพ้น เมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนมายุอยู่ ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ เมื่อศาสนาตถาคตล่วงเลยไปถึงกึ่งพุทธกาล สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้น จะพบความ ลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลก ที่หมุนไปใกล้ความแตกทำลาย มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติ สารพัดทั่วทิศ คนในสมัยนั้น (คือปัจจุบัน) จะมีวิสัยโหดดุจกำเนิดจากสัตว์ป่าอำมหิตจะระบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่น น้ำส่วนเวไนยสัตว์ผู้ชวนชวายนในกุศลตามวิจนะของตถาคต ก็จะระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงในพระ รัตนตรัยและคุณบิดามารดา เหตุร้ายภัยพิบัติจักเบาบางแต่ก็จะมีภัยธรรมชาติไม่พ้น

เริ่มแต่พระพุทธศาสนาล่วงเลย ๒,๕๐๐ ปีเป็นต้นไปไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออก(เอเชีย) ใหม่วัดวาอาราม สมณะชีพรามณ์จะอดอยากยากเข็ญถูกไฟจะตกลูกไฟเป็นเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ(เรือดำน้ำ) มหาสมุทรจะ ซอกซำ สงครามจะทั่วทิศ ศักดิ์จะติดเมืองทหารจะเป็นเจ้า ชาวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก ฝั่ขอมดป่าจะเข้าเมืองพระเสื่อ เมืองพระทองเมืองจะหนีเข้าไพร ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกแมลงเหล็กนับแสนตัว(เครื่องบิน) มาปล่อยใช้เป็นไฟผลาญ(ลูก ระเบิด)ยักษ์หินที่ถูกลาภ(ภูเขาไฟ) มาเป็นเวลานาน จะตื่นขึ้นมาอาละวาด(ภูเขาไฟระเบิด) ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนตลิ่งจะ พัง แผ่นธรณรมจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะตั้งสู่ความหายนะ นักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญ

ในระยนั้นศาสนาของตถาคตเสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่เคารพหลักธรรมนิยมคน ประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคม ผู้มีศีลธรรมประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพยำเกรง

พระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรัศมีฉายส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณ(พระศรีอาริย์ เมตไตรยโพธิสัตว์) บังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ (พระมหาเถระโพธิสัตว์) ทั้งสอง พระองค์สถิตย์ ณ เบื้องตะวันออกของมัชฌิมประเทศ(คือดินแดนสุวรรณภูมิ) จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคต ให้รุ่งเรืองสืบไปถึง ๕,๐๐๐ พระวาระ

ดูก่อนอ่านหนังสือเวลานั้นเพลาลอกเหลือน้อย คำทำนายของตถาคตนี้ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาดีทำประการ ตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาล”

จากข้อความตามพุทธทำนาย ตอนหนึ่งกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ที่สำคัญสองพระองค์ที่มาหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ในยุคกึ่งพุทธกาลคือ

“พระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรัศมีฉายส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณ(พระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์) บังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ (พระมหาเถระโพธิสัตว์) ทั้งสองพระองค์สถิตย์ ณ เบื้องตะวันออกของมัชฌิมประเทศ(คือดินแดนสุวรรณภูมิ) จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง ๕,๐๐๐ พระพรรษา”

ธรรมิกราชโพธิญาณ ตามข้อมูลเชิงลึกได้แก่ “พระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์” อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ หรือพระมหาเถระโพธิสัตว์ ตามข้อมูลเชิงลึกได้แก่ “สิงหนาทโพธิสัตว์”

ตามข้อมูลเชิงลึก ตัวอย่างบางอดีตชาติที่พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์มาทำหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ร่วมกัน ที่เห็นตัวอย่างได้ชัดเจน คือ ในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์มาจุติเป็น “นายทองด้วง” ส่วนสิงหนาทโพธิสัตว์ มาจุติเป็น “นายบุญมา” น้องชายของนายทองด้วง ทั้งสองพระองค์มีบทบาทสำคัญในการเป็นแม่ทัพใหญ่ทำสงครามกอบกู้เอกราช สงครามป้องกันประเทศ และสงครามขยายดินแดน ในสมัยกรุงธนบุรี ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ต่อมา เมื่อก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ นายทองด้วงพี่ชาย ได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ส่วนนายบุญมา น้องชาย ได้เป็นสมเด็จพระราชวังบวรสถานมงคล มหาสุรสิงหนาท ทั้งสองพระองค์ได้มีบทบาทร่วมกันในการทำสงครามปกป้องพระราชอาณาเขต การขยายดินแดน ตลอดจนการย้ายและก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ และการฟื้นฟูวางรากฐานสังคม เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังจากเสียหายกระจัดกระจาย เพราะการทำศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนปัจจุบันชาติ ในยุคกึ่งพุทธกาล เป็นหน้าที่โดยตรงของพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ ที่จะลงมาจุติเป็นธรรมิกราชจักรพรรดิ โดยมีสิงหนาทโพธิสัตว์มาทำหน้าที่ให้การอุปถัมภ์ธรรมิกราชโพธิญาณ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยุคภัยพิบัติและเสริมสร้างพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคตม ให้เจริญถึงห้าพัน ตามพุทธพยากรณ์ ตลอดจนการย้ายและก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ และการฟื้นฟูวางรากฐานสังคม เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังจากเสียหายกระจัดกระจาย ซึ่งตามข้อมูลเพราะภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมพระนครและประเทศไทยบางส่วนในระยะยาวและภัยสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจ ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ ระยะประมาณ ๗-๘ ปี

ตามข้อมูลเชิงลึกและคำทำนายของครูบาอาจารย์ฝ่ายสงฆ์และฆราวาสหลายท่าน อธิบายไว้ว่า ต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศตัวอย่างของโลก ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางโลก และพระพุทธศาสนาจะเจริญเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนต่างประเทศและศาสนาอื่น ๆ นั้น จะเสียหายและเสื่อมไปเพราะภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและภัยสงครามโลกครั้งที่สาม ซึ่งจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ ทำให้ประเทศมหาอำนาจเดิมเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก

ส่วนเมืองหลวงของประเทศไทย ต่อไปจะถูกน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่ ตลอดจนถึงราบลุ่มทางภาคกลาง และส่วนอื่น ๆ บางพื้นที่ของประเทศไทย แผนที่ประเทศไทยในอนาคตจะเหลือแผ่นดินใหญ่ที่ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกจะเหลือเป็นเกาะเล็กเกาะใหญ่มากมาย ภายหลังจากปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เมืองหลวงของไทยจะไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ เมืองหลวงใหม่จะใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครหลายเท่า

การดำรงชีวิตของผู้คนในยุคนี้จะหนักหนาที่จิตใจ เพราะเห็นสภาพความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชัดเจนจากยุคภัยพิบัติและสงครามโลกครั้งที่สาม ที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์โลกไปเป็นจำนวนมาก ทำให้มนุษย์เกิดความเบื่อหน่ายในวัตถุ ภายนอกหันมาสนใจทางด้านจิตใจ ผู้คนที่เหลืออยู่จะเป็นคนดี มีศีลธรรม โดยประเทศไทยจะเหลือประชากรมากที่สุดที่ผ่านพ้นยุคมหากภัยพิบัติและสงครามโลกครั้งที่สามมาได้

ด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์สองพระองค์ ทำให้ต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเจริญเป็นศูนย์กลางเป็นตัวอย่าง เป็นที่พึ่งแก่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกและทั้งสองพระองค์จะเข้าอุปถัมภ์และเสริมสร้างพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเจริญเป็นศาสนาอันดับหนึ่งของโลก และมีอายุไปถึงห้าพันปี ตามพุทธพยากรณ์

พระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ต้องจุติ ในระหว่างกึ่งกลางพระพุทธศาสนานี้ ก็เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ¹

๑. เหตุด้วยกรรมวิบากที่พระศรีศากยมุนีโคตม กับพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ ได้สร้างบารมีผูกเวรกันมาในอดีตชาติ
๒. เหตุด้วยจะสนธิศาสนาพระโคตม กับพระศรีอาริยมตไตรยเจ้าให้สัมพันธ์สืบต่อไปในอนาคต
๓. เหตุด้วยจะเปิดเผยบารมีทั้งหลาย มีทานบารมีและศีลบารมี เป็นต้นให้ปรากฏแก่โลก เพื่อประวัติศาสตร์และตัวอย่างแก่มนุษย์ในเรื่องพุทธภูมิ เหมือนดังพระเวสสันดรโพธิสัตว์ได้กระทำไปแล้ว
๔. เหตุด้วยจะบำราบปราบอธรรม คือคนชั่วร้าย ให้กลับตัวและวางศีลธรรมอันวิเศษให้แก่โลกใหม่ ในทำนอง “ กฤตยุก ” ซึ่งบริบูรณ์ด้วยศีลธรรมโพ้น
๕. เหตุด้วยจะสงเคราะห์ผู้มนุษยที่ยากไร้อนาถา ด้วยสมบัติบรมจักร เพื่อให้มนุษย์สมบูรณ์พูนสุข ด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคสม่ำเสมอ
๖. เหตุจะชำระสะสางความมัวหมองของบรรดาพุทธบริษัท ซึ่งกำลังเสื่อมชำรุดหรือกึ่งคอดเหมือนคอกสาอยู่ให้เจริญถาวรสืบต่อไปจนถึงสิ้นสุดพระพุทธศาสนา
๗. มูลเหตุกรรมวิบาก ซึ่งได้ผูกเวรสืบกันมาในอดีตชาตินั้น ปรากฏชัดในตำนาน “ อธิษฐานดอกบัว ” กล่าวไว้ดังนี้

เอกัง สมะยัง ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าโคตมได้เสด็จเสียบมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ ซึ่งไหลผ่านภูเขาตักศิรี

พระองค์ลงสระน้ำเรียบร้อยแล้ว ก็เอาผ้าอาบตากไว้บนฝั่งแม่น้ำ จึงเสด็จขึ้นประทับอยู่บนภูเขาภูนั้น มีลิงแม่ลูกอ่อนฝูงหนึ่งอุ้มลูกออกมาจากชายป่า พลันก็ถ่างอุจจาระของมันลงบนผ้าอาบของพระองค์ ข้าเอหาว่าเล่นเสียบเอะอะคงเหลืออยู่ชายเดี่ยวน บัดนั้นก็ได้มีนกยางปอน (นกยางขาว) ตัวหนึ่งบินมาจับสิ่งที่ศรีษะของแม่ลิงตัวหนึ่ง แล้วก็เหลียวหน้ามองไปโดยรอบทั่วทุกทิศ

¹ เรื่องราวของพระศรีฯ ที่กลั่นทวนไปไม่ค่อยรู้ โดยคุณ Aunyasit

ในทันใดศรีศมีซึ่งเป็นสีต่างๆ ได้พุ่งปราดออกจากพระเขี้ยวทั้งสี่ของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ผู้อุปัฏฐากจึงทูลถาม เหตุการณ์อันประหลาดนั้น พระองค์ทรงตรัสพยากรณ์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ ผ้าอาบของตถาคต ได้แก่ศาสนาที่ตถาคตวางไว้ ลिंगแม่ลูกอ่อนที่มาถ่ายมูลเลอะเทอะหมดถึง ๓ ชายนั้น ได้แก่กองทัพซึ่งจะมารบราฆ่าฟันกันตายเหลือที่จะคณานับ ศาสนาของตถาคตจะเสื่อมทรุดไปถึง ๓ ใน ๔ ส่วนคงค้างอยู่ แต่เพียงส่วนเดียว และนภยางขาวที่บินมาจับหัวแม่ลิงนั้น ได้แก่พระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ จะมาปราบปรามอธรรม และ สถาปนาศาสนาของตถาคต เริ่มตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ปีขึ้นไปจนครบ ๕,๐๐๐ ปี

“พระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์กับตถาคต ได้สร้างกรรมกันไว้ในอดีตชาติ” พระองค์ทรงบรรยายต่อ “ในชาติ อันหนึ่งเราทั้งสองเป็นสหายกัน ได้เอาดอกบัวคนละดอกเข้าไปอธิษฐานกันในวันวาร “ถ้าใครจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อน ก็ขอให้ ดอกบัวของผู้นั้นบานก่อน” ในวันรุ่งขึ้นพระตถาคตได้เข้าไปดูดอกบัวนั้นแต่ยังไม่ทันสว่างแจ้งเห็นดอกบัวพระเมตไตรยบานก่อน ด้วยความที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระเมตไตรย จึงลักเปลี่ยนดอกบัวของพระเมตไตรยมาไว้ที่พระตถาคต สับเปลี่ยนกันเสีย เมื่อพระเมตไตรยเข้าไปดูภายหลัง เห็นพระตถาคตลักเปลี่ยนเช่นนั้นจึงทำนายว่า โอ! สหาย ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเรา จริง แต่ที่ว่าฝูงมนุษย์ในยุคนั้นจะเป็นคนขี้กลัวขี้ล่าและใช้เงินดำ เงินแดง เงินกระดาษ กันอย่างพรั่าเพรื่อ มนุษย์จะไม่เชื่อสัตย์ต่อ กัน จะทุจริตคิดมิชอบนานาประการ ฯลฯ เพราะกรรมที่ท่านได้สับเปลี่ยนดอกบัวของเราในครั้งนี้ พระพุทธเจ้าทรงเล้าอดีตนิทานจบแล้ว จึงพยากรณ์เหตุการณ์สืบต่อไปอีก

“เมื่อพระเมตไตรยโพธิสัตว์จะมายกย่องศาสนาของพระตถาคตนั้น จะมีสรรพวัตถุทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่โลก อย่าง แปลกประหลาดเหลือจะคณานับ ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์นานาชนิด ก็จะได้ปั่นและทอดด้วยมือเหมือนดังในศาสนาของตถาคต จะมี แต่ผ้าเนื้อบริสุทธิ์ ฝูงมนุษย์เขาจะไม่ดีเดียนว่าเป็นขี้หูขี้ตาเขาเท่าจะวัดวา (วัดหลาและเมตร) ก็จะมีในยามนั้น แม่หญิงจะนุ่งขึ้น เสื้อลายเหมือนหนังแด้ จะนุ่งเสื้อผ้าขนกุดซาก้อม หญิงชายจะนุ่งผ้าเป็นอย่างเดียวกัน จะว่าชายก็บ่จริง จะว่าหญิงก็บ่แม่ แม่ หญิงจะหวิมผปกหน้า จะใส่ต่างหูยาวง้าหน้า พ่อชายจะใส่หมวกหุ้มหน้า (หมวกทำนองควบอย) สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ สิ่งที่ไม่ เคยเห็นก็จะได้เห็น พร้อมด้วยบุรพนิมิตอันชั่วร้ายต่างๆ ก็จะบังเกิดแก่โลกมากมายยิ่งนักดังนี้

๑. ราชภัย, ท้าวพระยาจะบังคับเบียดเบียนพลเมือง
๒. โจรภัย, จะบังเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป
๓. อัคคีภัย, ไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย
๔. อสุณีบาด, ไฟจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อยๆ
๕. เมทนีภัย, แผ่นดินจะไหวสะท้านไม่ขาดสาย
๖. วาตภัย, จะเกิดลมร้ายพัดบ้านเมืองพินาศ
๗. อุทกภัย, น้ำท่วมบ้านเมืองและเรือกสวนไร่นา
๘. พุพภิกษภัย, จะเกิดข้าวยากหมากแพงและอดอาหาร
๙. พยาธิภัย, จะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย
๑๐. สัตถภัย, จะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง

ในขั้นสุดท้าย แผ่นดินจะไหวเดือนละหลายครั้ง จะมีสุริยุคราสหรือจันทรคราสบ่อยครั้ง จะเห็นผีพุ่งไต้บ่อยๆ ดาวหางและแสงประหลาดจะบังเกิดให้เห็นไม่ขาดระยะ จะได้ยินเสียงดังในอากาศคล้ายระเบิดและปืนใหญ่ แร้งกาจะลงบินเกาะบ้านเมืองอย่างผิดธรรมดา ผู่มนุษย์จะเดือดร้อนและซวักไขว่กันไปมา จะบังเกิดสงครามฆ่าฟันกันตายเหมือนใบไม้ร่วงไปทุกหนทุกแห่ง

ระยะเวลาของเหตุการณ์มหากภัยพิบัติและภัยสงครามนั้น ตามข้อมูลหลาย ๆ แหล่งได้ระบุช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีเถาะ พ.ศ.๒๕๔๔ ไปจนถึง ปีจอ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงประมาณ ๗-๘ ปี และในปีจอ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ธรรมิกราชโพธิญาณจะเสด็จเข้าสู่เมืองลานช้างหรือภาคอีสานพร้อมด้วยเหล่าสมณะชีพราหมณ์ตามมาได้ประมาณ ๗๖,๐๐๐ รูป โดยข้อมูลที่มีการกล่าวรายละเอียดไว้สามารถเห็นเป็นหลักฐานได้คือ **พุทธทำนายจากพระโขนง...จากหนังสือผูกอีสาน²** โดยมีรายละเอียดคือ

จึงลีสงเหลื่อมเสมอแก้วหน่วยพิฑูรย์ ไผ่ผู้มาเพียรรู้ตามพระธรรมเฝ้าซึ้งชองมานั้น ลิปข้าเชือกฮ้อนคาถานั้นให้ฮ้ำเฮียน หรือลิเขียนใส่ผ้าพันหัวกันเสนียด หรือเอาไปกราบไหว้แลงเข้าก่อนเข้านอนอนานนท้อย อนานนทเป็นศิษย์แก้วเพียรเฮาไปใต้ห่าง เสาสูงสารมากลับหน้าศาสนา ผู่มหู่อบาสกอบาสึกาคณาญาติ ให้พร้าเพียรต่อสู้อย่าคร้านเคิกยาม เสาและชองให้ยากง่ายตามความจริง อันความซัวให้ละทิ้งเพียรไว้ตั้งแต่ตี ทางไกลก็ลีเป็นทาง

...บัดนี้จักกล่าวภาคพื้นติดต่อตามประวัติ ตามแต่เขามองเห็น หากลิจาไปหน้า อันว่าแวนนามเชื้อผิวเหลืองชนะเลิศ พวกพระสังฆเจ้าประจำไว้สู่เมือง จำพวกผิวขาวเผียงสีปากกันแพ้วาย พญาครุฑราชเจ้าลิลินเข้าสู่สถาน อันนรานอรินเดินจรกิติได้กลับตัว ลีได้ไหลหลังเข้ากรุงกว้างตั้งเดิม

ยูห่างบำเพ็ญสร้างศีลทานบได้ขาด ศาสนาของเฮาไกล คนเฮาไปบได้หย่อน ควรหมั้นสีของหม่นศร้ำให้ใสแจ้งอยู่เอ็ง ไผ่ผู้บ่เกียดคร้านเพียรหมั้นภาวนา ก็จักมีอายุยืนอยู่เสถียรหายฮ้อน องค์พระยาธรรมเจ้า(พระยาธรรมิกราช)ลิสงมาครองโลก หากลีเห็นเที่ยงแท้ให้เพียรสร้างส่วนบุญ หัวที่นั่นพระองค์ทรงยังอยู่เมืองใหญ่สีปาด (กรุงเทพ)เป็นปัจจุบันเป็นเมืองลานช้าง(อีสาน)เฮาแท้เที่ยงจริง เฝินจักมาถึงแท้เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ

ครั้น พ.ศ. ไปถึงสองพันห้าร้อยแล้วปีกุนหน้า(๒๕๕๐)เที่ยงจริง ลูกแก่นต้นลีตามพ่อโดยเสด็จ กับทั้งหลานสององค์ลีเหล่าเทียมมาพร้อม ตามแต่มาสะเกณฑ์ตั้งในระหว่างปีเถาะ(๒๕๕๔) ก็จักมีมหาสองยักษ์ยกพลมาล้นมาแต่ทางหนองทางปัจฉิมเข้าอุด มากินสะมะณะพราหมณ์ทั้งหลายให้ตายประมาณได้เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่น บใส่แต่ทอนั้นทวีเท่าทั่วแดนจนว่ามาถึงปีมะโรง(๒๕๕๕)จึงลีได้ไค้งอ่วย

ครั้นผู้ใดอยากพบหน้าพระธรรมเจ้าให้หมั้นเพียร เต็มใจสู้ทำศีลทานเททอด ให้พากันอุปฐากพ่อแม่เจ้าสองเฒ่าให้อยู่เย็น ลูถึงเข้าเขตปีมะเสง(๒๕๕๖) แม่น้ำมหาสมุทรไหลเซาะออกมาพังม้าง ผู่มหู่สังโฆเจ้ามัวหมองปองทาลาก ฤตงคะคุณมีแต่ละน้อยเพียรสู้ก็บ่หลาย

พอมาถึงห้องปีมะเสย(๒๕๕๗)แกมถ้าย คนจักละถึนบ้านเดินต้นเดียวขอ ผู่มหู่เต้าสิพรากแม่มารดา กับทั้งบิดาพลัดพรากันคนก้าในระหว่างคราวนั้น มันจักเกิดเป็นหนามเลี่ยนคั่นคายอยู่ในบ่อน เพราะว่าผีป่าในบ้านฮึดเสยผีเมืองต้นหนึ่ภัยเข้าป่า เมืองกรุงศรีอยุธยาจักเกิดเดือดร้อนการเขี้ยวซุ่นมัว อันว่านารีสร้อยผู่หญิงลีลาบาก จักเกิดเขี้ยวยากยุ่งเสมอด้ามตั้งกัน วันคืนมือก้งวนไหวหวั่น

² คัดจาก “พุทธทำนายจากพระโขนง และพระปฐมสมโพธิ ภาคอีสานฉบับสมบูรณ์” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ ลูก ส.ธรรมภักดี พ.ศ. ๒๕๒๙) โดย เอกอิสโร วรณศรี

อาหนท์เอ๋ยหากลิเนเที่ยงแท้กายสร้อยศาสนา พอมาถึงห้องพระยาลิงปิวอก(๒๕๕๙) คนลือออกจากบ้านเดินเข้าสู่ทะเล ถัดจากนั้นมาจวบปีระกา กรรมของพวกชาวมนุษย์มันลึกลับบันดาลให้มีสัตว์วันค่างฟ้า ดูประมาณได้เจ็ดวันเป็นเขต ในเวลา มีดนั้นทวดตาเฮียกเอิ้นเอาผีเสื้อยักษ์หลวง นับอ่านได้ถึงโกฏเป็นประมาณมากินฝูงหญิงชายหมู่กรรมเหลือล้น กับทั้งฝูงผีเสื้ออีก แสนตัวแข็งขนาด ฝูงคนบุญอย่าได้ประมาณแท้คุณแก้วให้ฮ้าเพ็ง ให้พากันบำเพ็ญสร้างบำเพ็ญบำเพ็ญบุญอย่าได้หย่อน ลางเทือ บุญช่วยผู้เวรฮ้ายลิแล่นหนีแท้แล้ว

จำจากนี้ลีเข้าเขตปีจอ(๒๕๖๑) พระยาอินทร์เผ่นลีแปลงสารทิพย์หว่านโปรยลงพื้น สาส์นนั้นอินตาใช้ตัวทองเขียนขีด เพราะว่าบอกล่วงหน้าพระธรรมเจ้าลีล่วงลง บ่นานแท้ปีเดียวเสด็จด่วน ลงมาเที่ยวตรวจค้นตามบ้านหมู่คน ถ้าได้พบ พ้อคำแห่งพระคาถา อันพระสงฆ์ทำนายคำสอนสั่งมาจริงแจ้ง กับทั้งเป็นคนฮ้ายประมาทธรรมหิระโหด บอกว่าโทษผู้นั้นเห็นแท้ ลีเกิดกรรม เลยสิบรรดาลให้ตายโหงลงเลือด เพราะว่าเขาบ่ฮู้จำข้อแห่งพระธรรม ในคราวนั้นคนลีเกิดเหลือหลาย ทั้งหญิงชาย บ่คณาได้ ฝูงหมู่อาหารเข้าบ่พอกินลีเขินขาด ความอดอยากก็จะบังเกิดขึ้นทั้งเฝ้าฮบเฮี้ยวแท้แล้ว

ครั้นผู้ใดได้ฟังแล้วให้ไว้ว่าต่อกันฟังแต่เดอ ก็จักมีอาณิสสงส์อายุยืนยาวมัน กับทั้งหวังเห็นหน้าพระยารมิกราช เฝิน ลีขึ้นผ่านแม้ครองคัมให้อยู่เย็น ครั้นไพบ่บอกเล่าจาต่อกันไปมัวแต่ปิดบังเสยลีเกิดโภยกายฮ้อย ทั้งบ่หวังเห็นห้องความเจริญ ตั้งเฮาบอก พระยารมิกราชเจ้าเลยจ้อยแม่บ่เห็น

... ข้อหนึ่งนั้นยังมีสามพี่น้องประสงค์แข่งแดงฤทธิ์ กำหนดกาลเวลาแข่งดีให้เห็นแจ้ง เจ้าผู้พี่ชานไซตามใจเฮารบลิบ หัววันจึงเฮายัง องค์กรกลางนั้นเจ็ดวันหักเที่ยง พระองค์น้อยผู้หลังว่าสามมือบ่ให้กลายเป็นไลลิตีก็ตีหัน ไลลิตายก็ตามช่าง บ่ให้๙กว่า นั้นลีสามมือเคิกครว แต่หนีมีมหาเถรแต่่ากายงามเฮียงสูง ท่านนั้นเสด็จออกมาจากสามทวีปข้ามากันบ่ให้เฮี้ยว ท่านนั้นโฉมลี เหลือมปุณเปรียบพระอาทิตย์ สองๆ ใสตั้งมณีโชติแก้ว ยังจักมาแกมข้าทกลีของค้โดยด่วน เฝินประสงค์ลีมาบอกห้ามภัยฮ้ายแห่ง พระยา

... เวลาเข้าถึงปีกุล(๒๕๖๒)จำจื่อเอาเนอเดือนลิบเอ็ดข้างขึ้นจำไว้ฮ้อยาลีลีม ให้พวกท่านทั้งหลายพร้อมหญิงชาย ชาวโลกเฮาเฮย ฮีบหากันก่อสร้างกุศลไว้ฮ้อบพระองค์ ครั้นผู้ใดโมโหฮ้ายโลภโลภมาก ศิลบ่เข้าพระธรรมเจ้าบ่เหลียว มีแต่เมา ทางได้บ่ตริกตรองทางชอบ เห็นแต่ทางหม่อตันตัวได้แม่เนอ อันว่าในหนหังศีลธรรมพระเจ้าเทศน์มานี้ เขาบ่ตั้งต่อสร้างให้ เห็นแจ้งแก่ใจ คนผู้นั้นลิบได้พบพ้องค้เอกพระยารมิก ลีเกิดมีโภยภัยเปียดเปียนให้ตายเมี้ยน เพราะว่าอุคกุลีขึ้นนำภัยนับ บ่ช่วย เมตตานับมือฮ้อยโมโหหุ้มหัวใจ

ตามกระบิลเบื่ององค์พุทโธเผ่นกล่าวมานั้น เฝินว่า พ.ศ. ๒๕๐๐ กลางปีมาแกมถ่ายมานั้น อุบาทฮ้ายโฮมฮ้อนลี เกิดเป็น มีแต่กุ่มกันวันถกเถียงหาเหตุ เหลียวเห็นกันมีแต่คึดอยากฆ่าก็ทำได้ตั้งใจ บ่ว่าแต่ไกลและไกลจิ้นจามแขกฝรั่ง เกิดรบ เรืออยู่บ่ม้วยังเขี้ยวเขาใส่กัน จนว่าโลหิตหังเสมอธารแม่่น้ำใหญ่ เลือดลิวท่วมลือบข้างหนูน้อยได้ล่องลอยพ้นแล้ว เฝินจึงซ้าแล้วซ้า ให้เฮาหน้าทำบุญ ใ ให้พากันบำเพ็ญจิตใจให้อ่อนโอนหายกระด้าง ลางเทือพอไซได้กันคะดีให้เบาห่าง หรือเพื่อตัดขาดวันให้หาย เลี้ยงหมู่เวร องค์กัจจรัสเผือไว้เสมีอนติมเต็มปัญญา ถึงคราวหน้าปัญญาเฮานับมือฮ้อย อวิชาตณหานับมือแก่กล้า ธรรมลีเศร้าง หม่นหมอง ความจริงธรรมหากรักษาไว้โลกาจึงบ่แตก โลกของเฮานี้หากจักยังอยู่ได้พระธรรมเจ้าจ้องตั้ง

... อันคราวไปหน้า ความโมหังนับมือแม่ ความมืดใจนั้นนับมือห่อหุ้มซังไว้บ่ให้เห็น พอปานเอาฟีนมาฮ้อยไว้ทางเย็น นั้นแม่บ่มี ความดีเผ่นว่าได้ขันตีธรรมให้เพียรฮ้อเอาทอญ หากลีเห็นทางดับมอดเชื้อไฟได้บ่ทำลายความ องค์นั้นมาเป็นกำแพง แก้วกันไฟกองใหญ่เอาความฮึด เมตตากรุณานั้นเป็นหน้าบ่แก้วเทเข้ามอดไฟโลกของเฮา จังลีเย็นอยู่ได้หายกังวลแสนสับ หัวที่ นั้นหัดให้ฮักใกล้ๆ คือพ่อแม่เป็นประถม หักให้ส่งสารกันตลอดทั้งลู่ป่า หัดให้ตีไปเรื่อยๆ ญาติกาชั้นใกล้ก่อน ต่อจากนั้นขอให้ รักเพื่อนบ้านบ่มีขึ้นต่อไป จนตลอดสัตว์สองเท้าทุบบาทพระพุท ทั้งอยู่ในดินแดนหมู่ปลาในน้ำ ครั้นว่าเฮาฮักกันแล้ว ความซังก็ เลยผ่าย ครั้นความซังหนีจากแล้วความอยากฆ่าแม่บ่มี ความอยากหักง้าวปีนกระสุนก็ฮ้อยอ่อน มีแต่ฮักฮ้อมองเสมอน้องพี่กัน

อยู่่างทำการสร้างหากินโดยทางชอบ ประกอบอาชีพล้างจานเพียงโทษปกติ อินทรีพรหมฟ้าเทวดาก็ยืนม่วนหน้าแล้ว เหตุว่าอันสงส์เมตตานั้น เป็นเสน่ห์ทางจ้องหน้าจิตใจนั้นให้ชื่นชม ก็จึงบรรดาลให้ชลธาไหลหลัง ข้าวในนาและหมากไม้หวานส้มก็มากมาย ครั้นแม่หมันแข็งกล้าหมดโลกาป้อมีอ่อน ดั่งนั้นก็จักเกิดเดือตร้อนคุ้งฟ้าดั่งกัน อินตาเจ้าจึงหลิงโลกโลกา เฝื่อนก็ยินระอาเมืองมนุษย์บาปหนาเหลือสิ้น อันว่าธรรณีเจ้าพระสุธาก็อกแตก เกิดระแหงแผ่ม้างตั้งขึ้นทั่วไป ผุ่งหมู่คนกลัวย่านขวัญหายออกสิ้น ย่านแต่ภัยห่อหุ้มลิตายเมี้ยนปนา นันหากบรรดาลขึ้นเพราะเชื่ฎกรรมที่สัตว์ก่อ พร้อมทั้งฝนขาดฟ้าน้ำขาดห้วยอืดล้นยิ่งทวี ตามที่เฝื่อนกล่าวไว้ในปัจจ(๒๕๖๑)คนลิเข้ามามาก แต่ว่ามันลิตน้อยเพราะฝนฟ้าชุ่มเล็งแท้แล้ว แต่ว่าราคาข้าวเกี่ยวนเดียวทกร้อยชั่งพูนแล้ว นับเงินใส่เม็ดข้าวเสมอเท่าพอกันนั้นแล้ว แต่นั้นอานนท์ด้านขานตอบองค์พุทโธ ครั้นแม่หมันเป็นจ้งชั้นไผหนอลิศ้างโลก พระองค์เอ๋ย แต่นั้นพระองค์แยม้ไขวจากแล้วตรัสบอก

อานนท์เอ๋ยโชคไผมีจิงลิได้พันคือความดั่งกล่าวมานั้น อันนี้เฝื่อนกล่าวไว้ตามแห่งสรณญาณ ตามความมีแต่ประณมประเทียบได้ ครั้นนี้เป็นจริงแท้สาธุการเป็นจ้งโชค ขอให้มนุษย์โลกกว้างเจริญขึ้นอย่าเสื่อมถอย อันนี้องค์พุทโธเจ้าหลิงโลกาสอดส่อง เฝื่อนก็รู้เหตุฮ้อนดีแล้วจิงเผย เฝื่อนเทศนาเอาไว้อาจารย์เฮาจ่าจื่อจิงตาย เฝื่อนได้จารึกไว้เสาทินหน้าวัดใหญ่ เฝื่อนบอกให้ฮอดห้องควรวานี้ให้ฮินตรองนั้นทอญ ไผผู้ได้ฟังแล้วให้พยายามเพียรเอาแน่ฮื่อเฮียมเอ๋ย.

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกและประชาชนชาวไทยของเรา ที่ตามพุทธพยากรณ์และตามข้อมูลของครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่านระบุว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองบนดินแดนสุวรรณภูมิจนถึง ๕,๐๐๐ ปีตามพุทธพยากรณ์ และพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ ที่จะได้บรรลุโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ในภัทรกัปนี้ ก็มีความเกี่ยวข้องกับชนชาติไทยของเราตลอดมา เพื่อบำเพ็ญบารมีและดูแลเสริมสร้างพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญถึงห้าพันปี

จากข้อมูลของเด็กชายปลาบู่ หรือเด็กชายสุทัศน์ คำสี บุตรคนที่สามของนายทองใบ คำสี ซึ่งเสียชีวิตตอนมีอายุได้ ๕ ขวบ ๘ เดือน ๑๕ วัน ที่ได้เล่าให้คุณตาทองใบผู้เป็นบิดา ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ฟังว่า

“อีก ๑๕ วันหนูจะตายแล้ว หนูอยากคุยกับพ่อ” และให้คุณตาทองใบไปซื้อเทปมาบันทึกเสียงเขา แต่คุณตาทองใบไม่ได้ทำตาม เพราะไม่เชื่อว่าเขาจะตายจริง ๆ

คุณตาทองใบได้ฟังหลาย ๆ เรื่อง แต่เขียนเพียงบางตอนที่บุตรชายได้เล่าเมื่อ วันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเวลา ๓๗ ปีมาแล้ว เรื่องสำคัญ ๆ ที่เขาเล่าคือ เรื่องอดีตชาติของเขา และบุคคลสำคัญ ๆ เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและโลกในอนาคต เรื่องราวในอนาคตของประเทศไทย เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๓ เรื่องดวงอาทิตย์ โลก จักรวาล ธาตุ เหล็กไหล มีความเป็นมาอย่างไร เรื่องชุมทรัพย์ในแผ่นดินที่พระแม่ธรณีเก็บเอาไว้หลาย ๆ แห่ง ฯลฯ

รวมถึงต้องการให้พ่อเป็น“ทูต” หรือ “สื่อ” ให้มีการเตรียมการป้องกันเขื่อนที่จะพังจากแรงแผ่นดินไหว การวางท่อใหญ่ ๆ เพื่อระบายน้ำจากตัวเขื่อนลงทะเลเพราะน้ำเมื่ออยู่ในท่อจะสามารถควบคุมได้ และเรื่องการชุดคลองลัดคอคอดลูกน้ำเต้าเพื่อระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลเร็วขึ้น (ปัจจุบันเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)

ในเรื่องอดีตชาติของเขา เขาบอกว่า หนูระลึกชาติได้จริง ๆ เป็นปู่ของปู่ทวด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้มัย ตาเป็นทิพย์ หนูเป็นทิพย์ หมดทั้งตัวเป็นโพธิญาณ เมื่อชาติก่อนโน้นหนูเคยเกิดเป็นพระชื่อ “อชิตะ” ตอนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตได้บอกว่หนูจะได้เป็น “พระศรีอาริยมตไตรย” ใจ ไม่ต้องมีตำรา ไม่ต้องมีคัมภีร์ก็เทศน์ได้

เคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายพระองค์จนถึงพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเจ้าหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตายแล้วเกิดเป็นหนู ตามหาพ่อมาเกิด อยากให้พ่อช่วยเป็นทูตทางวิญญาณบอกให้ท่านทราบ จะได้ป้องกันไว้ก่อนที่เขื่อนจะพังเพราะแรงแผ่นดินไหว “แผ่นดินแยก เขื่อนแตก ชาติ” เขื่อนกักเก็บน้ำที่จังหวัดตาก (เขื่อนภูมิพล) จะพังเสียก่อนจะแก้ไขไม่ได้ โดยการเอาเหล็กวางรถไฟไปหุ้มให้แข็งแรงเป็นเขื่อนเหล็ก จะได้พังไม่มาก จากหนักจะได้เป็นเบา

จุดประสงค์ของพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ในการเกิดมาในชาติของเด็กชายปลาบู่บุตรชายของคุณตาทองใบ คำสื่อนั้น เพื่อต้องการให้คุณตาทองใบ เป็น “ทูต” หรือ “สื่อ” เพื่อแจ้งเหตุการณ์ในอนาคตให้ในหลวงได้ทรงรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการแจ้งเตือนเหตุการณ์ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู้และเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในปีที่ ๓๘ หลังจากตนเองเสียชีวิต ตรงกับพ.ศ. ๒๕๕๕

และที่สำคัญปลาบู่ได้ขอที่ดินบริเวณสวนศรีมหาโพธิ์กับคุณตาทองใบไว้ ปลาบู่บอกว่า “พ่อครับที่ดินแปลงนี้ยกให้หนูนะ (ที่สวนศรีมหาโพธิ์ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ได้ปลูกต้นโพธิ์ตามที่ปลาบู่ขอไว้กว่า ๒๐๐ ต้น เป็นเวลา ๓๖ปีแล้ว) และให้ทำถนนให้รอบเหมือนกับสนามหลวง ให้ปลูกต้นโพธิ์ให้ด้วย หากหนูตายไปแล้วพ่อจะรู้เอง.. ให้จำปานของหนูไว้ให้ดี.. หนูจะกลับมาเกิดอีกครั้งเป็นโอรสของ..... ตัวโตเท่านี้จะบวชเณร ออกธุดงค์มาช่วยพ่อสร้างวัด “สุทัศนเทพโพธิ์” (สวนศรีมหาโพธิ์) พร้อมกับแม่ใหม่ จะมาใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางและจะทำปาฏิหาริย์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลาบู่บอกว่าต่อไปประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่น ๆ ต่างประเทศจะมาพึ่งพาประเทศไทย และพระพุทธศาสนาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ประเทศอื่น ๆ จะเสียหายเพราะภัยพิบัติและการสู้รบจากสงคราม โดยจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในปีที่ ๔๐หลังจากเสียชีวิต ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่สวนศรีมหาโพธิ์จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมของผู้หญิง และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและคนชรา (ในยุคที่เกิดความทุกข์ยากเพราะภัยพิบัติ) บนเขาลับแล(โครงการจัดตั้งฯ วัดป่ารมโพธิ์ศรีฯ) จะเป็นวัดที่อยู่ของพระภิกษุและสามเณร จะมีพระองค์หนึ่งมีบุญบารมีมาก จะมาช่วยพ่อสร้างวัด ซึ่งในปัจจุบันคุณตาทองใบ คำสื่ได้สร้างรถลูกชายตามที่สัญญาไว้ว่าจะมาหาทั้งสองที่ และได้เฝ้ารอคอยการกลับมาของบุตรชายในชาติใหม่มาเป็นเวลา ๓๗ ปีแล้ว

เมื่อศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวของเด็กชายสุทัศน คำสื่ หรือปลาบู่ เรื่องราวที่เล่าให้คุณตาทองใบ คำสื่ฟัง จะพบว่าประเด็นสำคัญหลัก ๒ ประเด็นคือ

๑.การแจ้งเตือนภัยพิบัติหลาย ๕ เหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว ๓ เหตุการณ์ และที่กำลังจะถึงอีก ๒ เหตุการณ์

๒.เรื่องพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ นับตั้งแต่อดีตชาติในสมัยพุทธกาลที่เป็น”อชิตะภิกษุ” และมาเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของชนชาติไทยของเราทั้งในอดีตและในอนาคต จนกว่าจะไปตรัสรู้ไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรีอาริยมตไตรย พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ในภัทรกัปนี้

จากเรื่องราวและบทบาทของเด็กชายปลาบู่แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และช่วยเสริมสร้างพระพุทธศาสนาของศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ในสมัยกึ่งพุทธกาลอย่างเด่นชัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีผู้อ้างว่าตนเองหรือบุคคลนั้น ๆ เป็นพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ ที่มาจุติทำหน้าที่ในยุคกึ่งพุทธกาลอยู่มากมาย ปัญหาก็คือใครเป็นพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ตัวจริง? เพราะท้ายที่สุดแล้วพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์พระองค์จริงต้องปรากฏออกมา โดยมีพยานหลักฐานต่าง ๆ รองรับและพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระองค์จริง และทุกฝ่ายให้การยอมรับ และไม่มีพยานหลักฐานอื่น ๆ มาหักล้างพยานหลักฐานที่แท้จริงได้

เด็กชายปลาบู่ได้บอกคุณตาทองใบว่าเป็นพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ ในสมัยพุทธกาลเกิดเป็นพระอชิตะภิกษุ พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระศรีอารียเมตไตรยในอนาคต บอกอดีตชาติต่าง ๆ เรื่อยมา จนถึงชาติปลาบู่ เพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติที่สำคัญ ๆ แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อให้เตรียมการรับมือไว้ และขอให้คุณตาทองใบสร้างสวนศรีมหาโพธิ์และวัดบนเขาลับแลเพื่อรองรับตนเองและพระภิกษุรูปหนึ่งที่จะมาในอนาคตและคุณตาก็ได้ดำเนินการตามที่ปลาบู่ได้ขอร้องไว้เป็นเวลาถึง ๓๗ ปี มีทั้งที่ดิน สถานที่ ศาลาสวนศรีมหาโพธิ์และศาลาบนเขาลับแล เสนาสนะอื่น ๆ ต้นโพธิ์ที่มีการปลูกไว้กว่า ๒๐๐ กว่าต้นเป็นเวลา ๓๖ ปี เรื่องของคุณตาทองใบ คำสี่ ตามข้อมูลของปลาบู่ที่เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นพยานบุคคลว่าอดีตชาติของปลาบู่และชาติใหม่ของปลาบู่ซึ่งเป็นพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ว่าเป็นใคร โดยมีทำหน้าที่ท่านได้บอกไว้อย่างชัดเจน และการสร้างสถานที่ไว้รองรับปลาบู่ที่จะบวชเป็นสามเณรในชาติใหม่ (พระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์)และพระภิกษุรูปหนึ่งที่จะมาช่วยสร้างวัดตามที่ปลาบู่ได้บอกไว้ (พระมหาเถระโพธิสัตว์หรือ สิงหนาทโพธิสัตว์)

และในปัจจุบัน พระสงฆ์รูปที่ปลาบู่บอกคุณตาทองใบไว้ ซึ่งคุณตาเชื่อว่าได้เดินทางมาแล้วตามที่รอคอยมากกว่า ๓๗ ปีเพื่อมาช่วยสร้างวัด และดำเนินการเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับปลาบู่ในชาติใหม่ โดยที่ตัวท่านเองก็มีข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกอดีตและอนาคต ตลอดจนประจักษ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ นับไม่ถ้วนว่าตนเองเป็นใคร และมาทำหน้าที่อะไร และได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเด็กชายปลาบู่และคุณตาทองใบอย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ได้ตั้งใจมาหา หรือเป็นเรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะ”วิถี” กรรม และหน้าที่ของท่านที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ โดยเหตุและผลของตัวท่านเองและเรื่องราวของปลาบู่ สอดคล้องลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์

ตามเอกสารพระสูตรหนึ่งที่คณะกรรมการตามหาพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์และพระมหาเถระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคณะกรรมการนานาชาติ ได้ค้นพบ ได้บันทึกไว้ว่า

จักรพรรดิ สิงหนาท สุตตันตะ (Ref. World Scriptures)³

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสถึงพระจักรพรรดิสิงหนาท ไว้ดังนี้

“ในวันข้างหน้าไม่นานจากที่ตถาคตปรินิพพานไปแล้ว จะมีบุคคลท่านหนึ่งปรากฏขึ้นบนโลก เป็นผู้สูงส่งด้วยศีลธรรม เป็นผู้ที่ทราบความเป็นจริง มีความสมบูรณ์ พร้อมด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง เช่น ตถาคตนี้ บุคคลท่านนี้หยั่งรู้การเกิด การดับของจักรวาล ทรงหยั่งรู้ทั้งพรหมและมาร และการดำเนินไปของโลกรวมของสัตว์ทั้งหลาย บุคคลท่านนี้ทราบการกำเนิดของผู้สูงสุด และสามัญชนธรรมดา และหยั่งรู้ทั้งทางวัตถุและวิญญาณ ทั้งทางโลกและทางสวรรค์ บุคคลท่านนี้สามารถอธิบายการดำเนินไปของธรรมนั้น ๆ โดยบุคคลท่านนี้มีจิตใจบริสุทธิ์ และมีศรัทธาสนับสนุนมากมายเกินกว่าที่ตถาคตมีอยู่”

³ <http://www.metteya.org/> จักรพรรดิ สิงหนาท สุตตันตะ (Ref. World Scriptures)

ตามข้อมูลเชิงลึก พระภิกษุรูปนั้น คือสิงหนาทโพธิสัตว์ที่ปัจจุบันชาติต้องมาทำหน้าที่เป็นพระมหาเถระโพธิสัตว์ ต้องมาอุปถัมภ์ธรรมิกราชโพธิญาณ ในคราวบวชเป็นสามเณร ในช่วงยุคภัยพิบัติและเป็นจักรพรรดิต่อไปในอนาคต ภารกิจหลักของท่านและธรรมิกราชโพธิญาณ คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และพระพุทธศาสนาในยุคภัยพิบัติ และการฟื้นฟู วางรากฐาน ด้านต่าง ๆ รวมถึงการวางรากฐานและเสริมสร้างพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมให้เจริญถึงห้าพันปี ตามพุทธพยากรณ์

ยกตัวอย่าง สิ่งที่ยังชี้เรื่องราวของปลาบู่ที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์และสิงหนาทโพธิสัตว์ เรื่องหนึ่งก็คือ เด็กชายปลาบู่ได้บอกบิดาไว้ว่าต่อไปบนเขาลับแลจะมีการสร้างเจดีย์ ๘ เหลี่ยมขึ้นบนยอดเขา จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เจดีย์ ๘ เหลี่ยมที่ปลาบู่บอกไว้ คือ เจดีย์ทรงเครื่อง หรือเจดีย์ทองในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๑ ซึ่งต่อมาได้ถูกย้ายตำแหน่งในสมัยรัชกาลที่ ๔

เจดีย์ทรงเครื่องหรือเจดีย์ ๘ เหลี่ยมตามที่ปลาบู่บอกไว้ ปรากฏให้เห็นในวัดที่ สมเด็จพระกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มหาสุรสิงหนาท พระราชอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้บูรณะหรือสร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่นวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในพระมณฑป มีพระเจดีย์ทองทรงเครื่องที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและที่ส่วนฐานได้บรรจุพระอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กับสมเด็จพระกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

ดังนั้น ก็เป็นจริงอย่างที่ปลาบู่ได้บอกบิดาไว้ ที่สอดคล้องกับพยากรณ์ที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์สองพระองค์ในยุคกึ่งพุทธกาล คือมีการสร้างเจดีย์ ๘ เหลี่ยมบนเขาลับแล เพราะสวนศรีมหาโพธิ์และเขาลับแล จะมาเกี่ยวข้องกับดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่จะมาทำหน้าที่เป็นธรรมิกราชโพธิญาณ กับสมเด็จพระกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่มาทำหน้าที่เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมฤทธิ์ หรือพระมหาเถระโพธิสัตว์ที่จะมาอุปถัมภ์ธรรมิกราชโพธิญาณ

เรื่องราวของปลาบู่ คุณตาทองใบ สวนศรีมหาโพธิ์ วัดบนเขาลับแลและพระภิกษุองค์ที่ปลาบู่ได้กล่าวถึงไว้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกหลวงเพื่อนมนุษย์ แต่เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์พระองค์จริงเป็นใคร? พระมหาเถระโพธิสัตว์พระองค์จริงเป็นใคร? มีพยานหลักฐานเรื่องราวต่าง ๆ มารองรับจนไม่มีใครสามารถนำข้อมูลเท็จมาแย้งได้ โดยทุกอย่างเกิดขึ้นตามวิถีที่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อทำหน้าที่สำคัญของพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์และโพธิสัตว์ที่งานท่านอื่น ๆ และบุคคลต่าง ๆ ที่จะมาเกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดั่งมีบุคคลท่านหนึ่งในเว็บไซต์ญาณทิพย์ชื่อว่า “ช่างน้อย” ได้ให้คำตอบและได้ให้ความเห็นต่อเรื่องราวของเด็กชายปลาบู่ไว้ว่า

“การสร้างเขื่อนไต้หวัน และสร้างท่อส่งน้ำไปลงทะเล เป็นภูมิความรู้ชั้นสูง ตอนนั้นคงอาจทำไม่ทันแล้ว หลายปีก่อนเรานั่งสมาธิ มีดวงจิตใครไม่ทราบมาบอกว่า ให้เราไปอยู่จันทบุรี 4 ปี เพื่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถวายแด่พระเจ้าตากสินมหาราช ที่เมืองจันทน์น้ำจะท่วมราวกึ่งหนึ่งส่วนสาม ใต้ดินมีทองคำมากมาย ถึงเวลาเมื่อคนมีบุญมาประชุมรวมกัน จะมีการขุดสมบัติขึ้นมา ในอนาคตเมืองจันทน์จะเป็นศูนย์กลางของโซนนั้นภายหลังแผ่นดินไหว, น้ำท่วม เพราะจะมีการสร้างสถานปฏิบัติธรรมคู่บ้านคู่เมือง พระธุดงค์ผู้มีบุญญาธิการสูงส่ง จะออกจากป่ามาพร้อมบริวาร มาเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชน ...”⁴

⁴ <http://www.yantip.com/board/viewthread.php?tid=12156>

เหตุการณ์ที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงและความน่าเชื่อถือของเรื่องราวเด็กชายปลาบู่หรือพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ คือเหตุการณ์แจ้งเตือนภัยพิบัติของท่านต้องเป็นจริง ซึ่งที่ผ่านมาคุณตาทองใบได้ประจักษ์ด้วยตนเองมา ๓ เหตุการณ์แล้ว เหตุการณ์ในระยะใกล้ที่ผู้ศึกษาและติดตามเรื่องของปลาบู่จะพิสูจน์ได้คือ เหตุการณ์ **ยามสอง คินปีใหม่ แผ่นดินไหว คนไทยเมา ในปี ๓๘** หลังจากที่ตนเองเสียชีวิตหรือ พ.ศ. ๒๕๕๕

ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ของปลาบู่ที่คุณตาทองใบได้เล่าไว้ ก็จะมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือ และจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปในอนาคตว่า เด็กชายปลาบู่เป็นใคร? ทั้งอดีตและอนาคต สถานที่ที่เตรียมการรองรับปลาบู่ สวรรค์มหาโพธิ์และวัดบนเขาลับแล จะมีการดำเนินต่อไปอย่างไร? โอรสของ.....องค์ไหน ที่มีปานและจะบวชเป็นสามเณรมาหาคุณตาทองใบพร้อมกับแม่ใหม่ตามทีสัญญา ไว้ และต่อไปจะเป็นภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยุคภัยพิบัติและจะมาทำปาฏิหาริย์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่บอกคุณตาทองใบไว้

แต่ถ้าเหตุการณ์“ยามสอง คินปีใหม่ แผ่นดินไหว คนไทยเมา” ในปี ๓๘ หลังจากที่ตนเองเสียชีวิตหรือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เกิดขึ้นจริง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลของเด็กชายปลาบู่ก็จะลดลงทันทีและน้อยคนที่จะติดตามว่าเรื่องราวของปลาบู่จะเป็นอย่างไรต่อไป และเป็นจุดอ่อนให้ผู้ที่ยังตนว่าเป็นพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์องค์อื่น ๆ แย้งได้ว่าข้อมูลของปลาบู่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นความจริง

แต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้น เราควรจะนำเรื่องการแจ้งเตือนภัยพิบัติของเด็กชายปลาบู่มาพิจารณา และเตรียมการป้องกันไว้ตามกำลังที่จะทำได้ในขณะนี้ ถ้าเกิดขึ้นเราก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทำสุดกำลังความสามารถแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ทำเราจะเสียใจภายหลังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงโดยเราไม่ได้เตรียมการป้องกันหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่อย่างใดเลย

ผู้ที่เป็นสื่อของปลาบู่คือคุณตาทองใบ คำสีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และให้มีการเตรียมการป้องกันไว้ จุดประสงค์เพื่อความตระหนัก ไม่ใช่เพื่อความตระหนก โดยทำด้วยความเมตตาสงสาร ไม่ได้ทำเพื่อหวังอยากเด่น อยากดัง หวังลาภสักการะใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เสี่ยงบอกทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเกิดแรงกดดันและผลเสียในทางลบเกิดขึ้นกับตนเองมากมายก็ตาม ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนชาวไทยและผู้มารับทราบการแจ้งเตือนภัยพิบัติของปลาบู่ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดทั้งตนเอง บุคคลที่เป็นที่รัก และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

สุดท้ายนี้ ด้วยอำนาจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาสยามประเทศ ได้โปรดอำนวยการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ศาสนา จงประสบกับความสุข สวัสดิ์ และประสบความสำเร็จในการเตรียมการรับมือกับมหาภัยพิบัติ โดยอาศัยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของชาวไทยทุกคน ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขอเจริญพร

สิงหนาท โพธิ์สัตว์

ประธานศูนย์ปฏิบัติการรับมือมหาภัยพิบัติ

มหาสุรสิงหนาท (ศภม.)